

7 món ăn kinh điển của Tây Hy Thái Hậu

Tác Giả: SE s&#u t&#m

Thứ Năm, 02 Tháng 2 Năm 2012 09:40

Và trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại cho đến ngày nay, chúng ta có những tiệc nào linh đình, tráng lệ, vĩ đại... bằng tiệc Xuân năm Canh Tý (1874) do Tây Hy Thái Hậu (Tây Thái Hậu), đời nhà Thanh Trung Hoa, tổ chức để khoản đãi phái đoàn Siam, đồng thời lãnh các quốc gia Tây phương.

Trên thực tế có hàng ngàn bữa tiệc sang trọng, lòng, tốn kém. Nhưng khi nói đến chuyện ăn uống, tiệc tùng, pha trộn Trung Hoa đến đâu, chúng ta không thể không nhắc đến câu “Ăn cơm Tàu, nhà Tây, đi xe Huê Kỳ, cưỡi voi Nhật Bản” or “Cơm Tàu voi Nhật nhà Anh lòng người Mỹ”

Và trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại cho đến ngày nay, chúng ta có những tiệc nào linh đình, tráng lệ, vĩ đại... bằng tiệc Xuân năm Canh Tý (1874) do Tây Hy Thái Hậu (Tây Thái Hậu), đời nhà Thanh Trung Hoa, tổ chức để khoản đãi phái đoàn Siam, đồng thời lãnh các quốc gia Tây phương. Tiệc được chuẩn bị 11 tháng 6 ngày trước, số đến 1750 người phục vụ, tốn kém 98 triệu hoa viên thời đó đồng nghĩa 374 ngàn lạng vàng ròng, gồm 400 thực khách và diễn ra liên tục kéo dài suốt 7 ngày đêm bất kể ngày đêm giao thừa (12 giờ đêm) Tết nguyên đán Canh Tý.



Thực Đơn

Gồm tất cả 140 món. Theo chiều của chúng ta Tây Thái Hậu, mọi thứ tuy nhiên là một bữa tiệc tài giỏi. Các bữa này họp nhau ở thời điểm ngày rằm tháng hai năm Kỷ Hợi (1873) nghĩa là 11 tháng 6 ngày trước diễn ra tiệc để cùng nhau soạn thảo các món ăn ngon, lạ.

Sau gần hai tháng lo lắng, mọi thứ được dọn dẹp 140 món được hình thành, trong số này có 7 món thực phẩm đặc biệt, thực tế lòng, mọi ngày chỉ thưởng thức đôi món, thực khách ăn vào chúng không thấy gì mà số lượng nhiều, bất cứ khi nào tan biến đi, tình hình sẽ không quá phức tạp.

Bây giờ món này là:

1) Sâm Thụ

Sâm thụ là chuỗi sâm, chuỗi nuôi bằng sâm.

7 món ăn kinh dị của Tây Thái Hổ

Tác Giả: SE säu täm

Thứ Năm, 02 Tháng 2 Năm 2012 09:40



Trong quyển Món Lạ Miền Nam, tác giả Vũ Bằng từng thuật món sâm thỏ như sau:

“Chuột mồi để đem nuôi trong lồng kính cho ăn toàn sâm thỏ rừng hươu rừng và uống nước suối, đến khi đẻ ra con thì lấy nhúng con đó nuôi riêng cũng theo cách thức đó để cho sinh ra một lớp chuột mồi, nhúng lớp chuột mồi này vào chảo dầu để chiên. Có nuôi như thế đến đời thứ ba, chuột mồi thức là “Thập Toàn Đệ Nhất”, ngọai ta mồi lấy nhúng con chuột bao tử của thỏ hươu mồi này ra ăn và ăn như thế thức là ăn tất cả cái tinh hoa, bện nhậy, khôn ngoan của giống chuột con và tất cả tính chất của lão hoàn đởng, của thể hoàn sinh, tráng däng bä thän của cây säm và nä đäc y lý Đông phương để tä lên hàng däu thän đäc tä chí kim trong träi đät.

Nguyên Đệ Nhất Tây Ban Nha thuật lại rằng đến món ăn đặc biệt này thì có một ông quan đởng lên giới thiệu trước rồi quân hầu bäng lên bàn tiệc cho một quan khách mời cái đĩa con bäng ngọc trong đó có một con chuột bao tử của mä mät, đä hon hän hãy còn của quý – nghĩa là một con chuột bao tử sống. Bao nhiêu quan khách thấy thế chät läng đi bäi vì näu phäi theo giao tiếp mà ăn cái món này thì... nhät đänh phäi... trä läi hät nhäng món gì đã ăn trước đó.

Mọi người nhìn nhau. Tây Thái Hổ cảm näa xúc con chuột bao tử ăn để cho mọi người biết chắc chắn ăn theo. Con chuột kêu chi chi, ngäi tinh mắt thấy mắt tia máu vät ra... Hoàng đế Trung Hoa thông thả väa nhai väa suy nghĩ như thế muän kéo dài cái thú ăn tuyät diäu ra để cho cái thú này thäm nhuän trí óc và của thế. Và Ngài nói:

- Mọi chuyện.

Nhäng không một vẻ nào đäng đäa, của nguäi trä ra mà nhìn. Tây Thái Hổ bän cäi mà nói đùa:

- Tôi tiếc không thäm nhuän đäc cái văn minh Âu Mỹ của các ngài, nhäng riêng về cái ăn thì tôi thấy quý các ngài chäm tiän, không biết cái gì là ngon, là bä. Về món đó, các ngài có lä còn phäi häc nhäi của ngäi Á Đông.

Không một ông nào trä läi vì có lä các ông đi diän y đến lúc này để bán tín bán nghi không biết ăn chuột bao tử như thế là văn minh hay man dã. Tuy nhiên ngäi ta có thể chắc chắn là chắc chắn có một nước nào trên thế giới lại có một món ăn tinh vi, quý báu, của kẻ đển thế bao giờ. Chính cái ông Đệ Nhất Tây Ban Nha nhäm mắt lại thấy ăn nhäng ông thú thế räng väa cho vào miệng của một cái thäy chuột con kêu chi chi, ông ta väi vàng chäy ra ngoài, lä ra, và một tháng sau còn sống.

Sau này, đem câu chuyện đó nói với một y sĩ, ông ta biết rằng ngäi Á Âu Mỹ không biết ăn cái món này quý là “Chäm tiän” và một ông già con cho biết thêm rằng chuột thäng nuôi bäng säm đã bä hät sức rồi, nhäng näu tìm đäc giống chuột chủ mà nuôi bäng säm theo cách thức nói trên thì còn bä gäp trăm lần näa...” (Vũ Bằng)

2) Não Hổ

Não hổ là óc khä.

7 món ăn kinh dị của Thái Lan

Tác Giả: SE säu täm

Thứ Năm, 02 Tháng 2 Năm 2012 09:40

